



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้ 2 รมต.ศธ."พปช."เชื่อมการเมือง คาดมุ่ง"ประชานิยม"รับเลือกตั้งใหม่

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า กรณีในโผรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาลใหม่ มีชื่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายบุญลือ ประเสริฐโสภาก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ซึ่งมาจากโควตาพรรคพลังประชาชน (พปช.) ทั้งคู่ นั้น ส่วนตัวไม่รู้จักทั้งคู่ แต่ไม่อยากเห็นรัฐบาลปล่อยเรื่องการศึกษานองประเทศให้รัฐมนตรี ศธ.ทำงานโดดเดี่ยว แต่นายกรัฐมนตรี และ ครม.ทุกคนควรร่วมกันทำงาน เพราะการศึกษาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างชาติ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองใดสนใจ ศธ.แต่ตอนนี้พรรคการเมืองใหญ่ และมีอำนาจจัดตั้งรัฐบาลสนใจ และทำงานด้านการศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี อยากฝากถึงรัฐบาลว่า สาระ และปัญหาของ ศธ.มีหลายเรื่อง ต้องดูว่าการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาเข้มแข็งหรือยัง เพราะการศึกษาของไทยหยุดนิ่งอย่างนี้ไม่ได้แล้ว รัฐบาลต้องคิดเรื่องโรงเรียนเฉพาะทางให้มากขึ้น และทำอย่างจริงจัง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีนโยบายเอาคนเก่งมาเรียนครูให้ได้ ต้องดูแลเรื่องเกียรติศักดิ์ศรีที่ครูจะได้รับ รายได้ และสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า มองว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าการศึกษา เพราะทั้งคู่ชำนาญในทางการเมืองมากกว่า เชื่อว่าเมื่อเข้าทำงานใน ศธ.แล้ว จะบริหารการเมืองมากกว่าการศึกษา โดยเน้นแนวทางสนองตอบพรรคและสมาชิกพรรคมากกว่าแก้ปัญหาการศึกษา และคงใช้ประชานิยมทางการศึกษาเต็มที่ และอย่างรวดเร็ว เพื่อหาเสียงกับประชาชน เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่นานนัก

"เมื่อรัฐมนตรี ศธ.ใหม่จะบริหารการเมืองโดยระบอบประชานิยมทางการศึกษา ก็ควรให้เป็นประชานิยมที่เกิดประโยชน์กับการศึกษาโดยตรง โดยผันเงินไปสู่วิทยาลัยในชนบทอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อยากให้บริหารการศึกษาในสาระของการศึกษารับจริงจังมากกว่าเป็นเพียงเครื่องเคียงเพื่อหาเสียง เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาจริงจัง" นายไพฑูรย์กล่าว

หน้า 22